

Số: 051/2024/CV-BV LIFE  
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024  
V/v: phúc đáp văn bản số 1498/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.**

Công ty Cổ phần BV LIFE (Mã chứng khoán VCM) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội lời chào trân trọng!

Ngày 02/04/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành văn bản số 1498/TB-SGDHN về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VCM. Về việc này, Công ty BV LIFE xin giải trình cụ thể như sau:

**1. Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên:**

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** Các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023 lần lượt là 1.498 triệu VNĐ và 688 triệu VNĐ. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán để xác định tính chính xác và tính hiện hữu của các khoản công nợ nêu trên cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần BV Life tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**2. Nội dung giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán**

**Công nợ chưa xác nhận:** Tác động của giai đoạn Covid trước đó lên thị trường xuất khẩu lao động khiến nhiều đối tác ngừng hoạt động, công tác xác nhận công nợ gặp khó khăn. Bên cạnh đó giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty chưa được tái cấp dẫn đến một số đơn hàng với đối tác phải dừng triển khai, công nợ phải trả tồn đọng với các đối tác trên sau khi được rà soát thì bản chất là khoản chênh lệch tỉ giá phát sinh từ giao dịch ngoại tệ và chưa được phản ánh vào kết quả kinh doanh, do đó Công ty không còn nghĩa vụ nợ phải trả nên không có xác nhận.

**Biện pháp khắc phục:** Đối với các khoản công nợ tồn đọng có bản chất phát sinh từ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ Công ty sẽ ghi nhận vào doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Đối với các khoản công nợ tồn đọng khác đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, liên lạc với đối tác để gửi thư xác nhận công nợ theo đúng quy định.

**Lộ trình khắc phục đến Quý I 2024:** Công ty đã rà soát, thu thập biên bản đối chiếu công nợ liên quan và tiếp tục liên lạc với đối tác để gửi thư xác nhận. Công nợ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ đã được lập báo cáo trình phê duyệt xử lý vào kết quả kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty Cổ phần BV LIFE, rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan!

Trân trọng cảm ơn!





CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

Tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng,  
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
☎ 024.62511300 ● www.bvlife.com.vn

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu P.HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE *24*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lưu Vũ Trường Dạm*

